



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 29 มกราคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
กล้วยไม้	1	เกษตรฯ เผยงาน “ Beyond & Journey of Siam Orchids ” กล้วยไม้สกุลช้างขายดีที่สุด! เกษตรกรโคราชคว้าแชมป์รับถ้วยพระราชทาน เดินหน้าส่งเสริมการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพเพิ่มรายได้	Vijaibanban
	2	เกษตรฯ เผยงาน “ Beyond & Journey of Siam Orchids ” กล้วยไม้สกุลช้างขายดีที่สุด! เกษตรกรโคราชคว้าแชมป์รับถ้วยพระราชทาน เดินหน้าส่งเสริมการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพเพิ่มรายได้	vijaikhao.com

เกษตรฯ เผยงาน “ Beyond & Journey of Siam Orchids ” กล้วยไม้สกุลช้างชายดีที่สุด! เกษตรกรโคราชคว้าแชมป์รับถ้วยพระราชทาน เดินหน้าส่งเสริมการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพเพิ่มรายได้



กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการจัดงานประกวดและจัดแสดงกล้วยไม้งามของไทย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond & Journey of Siam Orchids” เป็นระยะเวลา 4 วัน ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมการจัดแต่งสวนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับภายในงาน พร้อมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร โดยพันธุ์กล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ดึงดูดความสนใจให้เข้ามาอุดหนุนมากที่สุดคือ กล้วยไม้สกุลช้าง ตามด้วยกล้วยไม้สกุลอื่น ๆ ภายในงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้หลากหลายสกุล ได้แก่ สกุลแวนดา คัทลียา รองเท้านารี กล้วยไม้ลูกผสมที่มีลักษณะรูปร่างและสีสันทันสมัยแปลกตา รวมไปถึงกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงได้ไม่ยากนัก และมีหลากสีสันทันให้เลือกหาอย่างหลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดในงานตามลำดับคือ บีโกเนีย หน้าวัวพันธุ์ฮอลแลนด์และพันธุ์แคระ ไชคลาแมนคละสี และคล้า รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไม้และเครื่องประดับ เช่น เซรามิกสกัดจากดอกกล้วยไม้ดำ สร้อยดอกกล้วยไม้พร้อมเซตกล่องผ้าไหม เข็มกลัดและต่างหูดอกกล้วยไม้เคลือบใส เป็นต้น ด้านผลการประกวดกล้วยไม้ ผู้ชนะการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมคือ นายชัยภัทร ศรีรักษา เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาดกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2568 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอนาคตของกล้วยไม้ไทย กับการลด

carbon footprint ในกิจกรรมการผลิตกล้วยไม้ เช่น ปรับรูปแบบการใช้พลังงาน ปรับอุปกรณ์การจ่ายน้ำเป็นจ่ายน้ำเฉพาะพื้นที่ ส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีความคงทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะในระบบ เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านกล้วยไม้ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้โดยกำหนดจัดทำแผนการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกด้วยการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบน้ำ Mini - Sprinkler ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน นำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ มาใช้ในแปลงเพื่อให้เกิดความแม่นยำเรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันโรค และจัดการโรคแมลงแบบ IPM (กับดักกาวเหนียว) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดความสิ้นเปลือง และลดต้นทุนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนากล้วยไม้ไทยทั้งในด้านพันธุ์และความสวยงามให้กล้วยไม้ไทยเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับในระดับสากลสืบไปอย่างยาวนานและมั่นคง

## VijaiKhao "วิจัยชาว" มีอาชีพนาเสนอข่าว

เกษตรฯ เผยงาน “ Beyond & Journey of Siam Orchids ” กล้วยไม้สกุลช้างขายดีที่สุด! เกษตรกรโคราชคว้าแชมป์รับถ้วยพระราชทาน เดินหน้าส่งเสริมการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพเพิ่มรายได้



กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการจัดงานประกวดและจัดแสดงกล้วยไม้งามของไทย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond & Journey of Siam Orchids” เป็นระยะเวลา 4 วัน ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมการจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับภายในงาน พร้อมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร โดยพันธุ์กล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ดึงดูดความสนใจให้เข้ามาอุดหนุนมากที่สุดคือ กล้วยไม้สกุลช้าง ตามด้วยกล้วยไม้สกุลอื่น ๆ ภายในงานที่ได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้หลากหลายสกุล ได้แก่ สกุลแวนดา คัทลียา รองเท้านารี กล้วยไม้ลูกผสมที่มีลักษณะรูปร่างและสีสันทันแปลกตา รวมไปถึงกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงได้ไม่ยากนัก และมีหลากสีสันทันให้เลือกหาอย่างหลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดในงานตามลำดับคือ บีโกเนีย หน้าวัวพันธุ์ฮอลแลนด์และพันธุ์แคระ ไฮเดรนเยีย และคล้า รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไม้และเครื่องประดับ เช่น เซรามิกสกัดจากดอกกล้วยไม้ดำ สร้อยดอกกล้วยไม้ พร้อมเซตกล่องผ้าไหม เข็มกลัดและต่างหูดอกกล้วยไม้เคลือบใส เป็นต้น ด้านผลการประกวดกล้วยไม้ ผู้ชนะการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมคือ นายชัยภัทร ศรีรักษา เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาดกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2568 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอนาคตของกล้วยไม้ไทย กับการลด carbon footprint ในกิจกรรมการผลิตกล้วยไม้ เช่น ปรับรูปแบบการใช้พลังงาน ปรับอุปกรณ์การจ่ายน้ำเป็นจ่ายน้ำเฉพาะพื้นที่ ส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีความคงทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะในระบบ เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้านกล้วยไม้ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้โดยกำหนดจัดทำแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกด้วยการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบน้ำ Mini - Sprinkler ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน นำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ มาใช้ในแปลงเพื่อให้เกิดความแม่นยำเรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันโรค และจัดการโรคแมลงแบบ IPM (กับดักกาวเหนียว) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดความสิ้นเปลือง และลดต้นทุนด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนากล้วยไม้ไทยทั้งในด้านพันธุ์และความสวยงามให้กล้วยไม้ไทยเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับในระดับสากลสืบไปอย่างยาวนานและมั่นคง